



**TỔNG CỤC THUẾ  
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2024*

**THƯ NGỎ**

***Về việc triển khai, đẩy mạnh nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile***

Kính gửi: Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội xin gửi lời chào trân trọng tới các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai, thu, nộp thuế, góp phần thực hiện mục tiêu “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, hiện thực hóa kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh năm 2024 của UBND Thành phố Hà Nội với mục tiêu “Quản trị dựa trên dữ liệu số”, Cục Thuế TP Hà Nội thông báo tới quý ông/ bà được biết để cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024.

Sử dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế phải nộp, trong đó có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp. Đồng thời, người dùng có thể tra cứu được thông tin chi tiết về khoản phải nộp về địa bàn hành chính, kho bạc nhà nước, số tờ khai, kỳ tính thuế, tiêu mục nộp, số tiền, hạn nộp, ...

Người nộp thuế được hỗ trợ nộp thuế, trong đó bao gồm cả nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng phương thức điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng ngay trên eTax Mobile tại mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn nhờ việc liên kết trực tiếp với ứng dụng thanh toán của các ngân hàng thương mại, giúp đảm bảo thanh toán nhanh và đúng số thuế cần phải nộp.

Sử dụng eTax Mobile góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí, cũng như những rủi ro cho các hộ gia đình, cá nhân. Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, một trong những yếu tố có ý nghĩa nhất của thanh toán không dùng tiền mặt, đó là sự công khai, minh bạch, đây chính là mục tiêu ngành Thuế hướng tới.

Đến nay, đã có nhiều hộ gia đình, cá nhân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để theo dõi, cập nhật, điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế, thông báo thuế,... và nộp thuế thành công trên ứng dụng này.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm thư này các nội dung hướng dẫn về việc tải ứng dụng, cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để người nộp thuế được biết và thực hiện theo các hướng dẫn.

**Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị./**

**Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng eTax Mobile để nộp thuế SDDPNN**



**Video hướng dẫn cài đặt, sử dụng eTax Mobile để nộp thuế SDDPNN**

